



นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการปกป้องข้อมูลของ Quidlab  
Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy

## Table of Contents

Change Control .....	3
นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการปกป้องข้อมูลของ Quidlab .....	4
Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy .....	10

## Change Control

Version	Author	Approved By	Date	Remark
1.0.0	ISMS	MD	26 <sup>th</sup> May 2022	Newly created separate Baseline document including Thai version. Included sections to comply with Thai Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)
1.0.1	ISMS	MD	15 <sup>th</sup> Oct 2022	Removed terms of use from privacy policy and made separate document

## นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการปกป้องข้อมูลของ Quidlab

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้มีการอธิบายนโยบาย ขั้นตอนการใช้งาน การเปิดเผยแพร่ข้อมูลการใช้บริการ แจ้งสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และวิธีที่กฎหมายปกป้องสิทธิ์ของผู้ใช้งาน โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการและปรับปรุงการบริการ ตามที่ระบบมีการรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คำอธิบายและการจำกัดความ

การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่มีความหมายเป็นไปตามเงื่อนไขไม่ว่าจะใช้ตัวอักษรใดที่เฉพาะเจาะจงหรือ หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายความเป็นส่วนตัว

บัญชี : คือชื่อบัญชี ที่สร้างขึ้นเฉพาะผู้ใช้จ่ายเดียว เพื่อเข้าสามารถเข้าถึงบริการ หรือบางส่วนของบริการของเรา

บริษัท : ใช้เรียกแทน "บริษัท", "พวกเรา", "เรา" หรือ "ของพวกเรา" (ในข้อตกลงนี้ หมายถึง บริษัท คิวิดแลบ จำกัด)

นโยบายคุกกี้ : ไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใดโดยเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลการใช้เว็บของคุณบนเว็บไซต์นั้น

ประเทศ : หมายถึง ประเทศไทย

อุปกรณ์ : หมายถึงอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล : คือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

การบริการ : เป็นการบริการของระบบ FoQus E-Meeting & Voting หรือการบริการอื่นๆใดที่ บริษัท คิวิดแลบ จำกัด มีในระบบ

ผู้ให้บริการ : คือบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ มีข้อมูลในนามของบริษัท และหมายถึงบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่จ้างโดยบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ เพื่อให้บริการในนามของบริษัท เพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือเพื่อช่วยบริษัทในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการ

บุคคลที่ให้บริการด้านสังคมออนไลน์ : คือเว็บไซต์อื่นๆ หรือเครือข่ายออนไลน์ ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบหรือสามารถสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการเองได้

ข้อมูลการใช้งาน : คือข้อมูลที่รวบรวมไว้อัตโนมัติจากระบบ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นจากการใช้บริการหรือระบบพื้นฐานของโปรแกรม (เช่น ระยะเวลาการใช้งานโปรแกรม)

เว็บไซต์ : ซึ่งเป็นบริการของบริษัท คิวิดแลบ จำกัด สามารถเข้าถึงการใช้งานได้จาก [www.quidlab.com](http://www.quidlab.com) , [foqus.vc](http://foqus.vc), [silvermanfoqus.com](http://silvermanfoqus.com) หรือ URL อื่นๆ เมื่อใช้บริการ บริษัท คิวิดแลบ จำกัด

ผู้ใช้งาน : หมายถึงตัวบุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงการใช้งานบริการ ตามความเหมาะสม

การรวบรวมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

## Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy

ขณะที่ใช้บริการโปรแกรมของควิดแลบ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งสามารถใช้เพื่อติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวคุณได้ อาจรวมถึง : ที่อยู่อีเมล, ชื่อและนามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, ประเทศ, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ & เอกสารรับรองอำนาจแทน

ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้งานระบบ มีการทำสัญญาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คอนโด อาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทางเราซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขทะเบียนเช่น TSD ID หรือ Registrar ID, จำนวนหุ้นที่ถือครอง, บัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง/ นิตินุคคล, ชื่อ, ที่อยู่, โทรศัพท์, ชื่อเจ้าของร่วม, หมายเลขห้องชุด, สิทธิออกเสียง, การบันทึกวิดีโอและเสียง เป็นต้น

เราทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ทั้งหมด เฉพาะในกรณีที่ลูกค้ามีการลงนามใช้บริการของโปรแกรมไว้ เราสามารถส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้กับลูกค้าที่ลงนามใช้บริการ และจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบของเราหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 90 วัน เว้นแต่จะมีการขอให้เก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาสั้น เราเก็บบันทึกการเข้าใช้ระบบ ฯลฯ ตามที่กฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทยกำหนดไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน อย่างไรก็ตาม บันทึกใดๆ ที่สามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกหลังจาก 90 วัน ที่อยู่ IP หากไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ จะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรวบรวมไว้อัตโนมัติเมื่อใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ Internet Protocol ของอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าบริการของเราที่คุณเข้าใช้งานระบบ เวลาและวันที่ที่คุณเข้าใช้ระบบ ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลการประเมินผลอื่นๆ

เมื่อคุณเข้าระบบการใช้งานโปรแกรมผ่านอุปกรณ์มือถือ เราสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงประเภทของอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ ID เฉพาะของอุปกรณ์มือถือของคุณ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์มือถือของคุณ มือถือของคุณ ระบบปฏิบัติการ ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์บนมือถือที่คุณใช้ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ และข้อมูลการดำเนินงาน เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานระบบ ไม่ว่าจะใช้งานผ่านอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม

ระบบเทคโนโลยีในการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน เพื่อติดตามการใช้งานระบบและบริการของเราและจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้คือ บีคอน , แท็ก และสคริปต์ เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุว่าเมื่อใดที่มีการส่งคุกกี้ ใดๆก็ตาม หาก你不ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

คุกกี้ก็อาจเป็นคุกกี้ "ถาวร" หรือ "มีการหมดอายุการใช้งาน" คุกกี้ถาวรยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ ในขณะที่คุกกี้ของที่มีกำหนดการหมดอายุ จะถูกลบทันทีที่คุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

เราตั้งค่าการหมดอายุและคุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

คุกกี้ที่จำเป็น

ประเภท: คุกกี้ที่มีการหมดอายุการใช้งาน

ดูแลโดย: บริษัทควิดแลบ จำกัด

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ได้ สามารถช่วยตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และป้องกันการใช้นโยบายผู้ใช้ที่เป็นการฉ้อโกง หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการที่คุณขอจะไม่สามารถให้บริการได้ และเราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการเหล่านั้นแก่คุณเท่านั้น

## Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy

นโยบายและข้อกำหนดของคุกกี้

ประเภท: คุกกี้ถาวร

ดูแลโดย: บริษัทควิดแล็บ จำกัด

วัตถุประสงค์เพื่อ : คุกกี้เหล่านี้ได้ระบุว่า ผู้ใช้สามารถยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ได้หรือไม่

การทำงานของคุกกี้

ประเภท: คุกกี้ถาวร

ดูแลโดย: บริษัทควิดแล็บ จำกัด

วัตถุประสงค์เพื่อ: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณทำเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ  
จุดประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องป้อนการตั้งค่าของคุณใหม่ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่นโยบายคุกกี้ของเราหรือส่วนคุกกี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อจัดหาและบำรุงรักษาบริการของเรา รวมถึงเพื่อตรวจสอบการใช้บริการของเรา

ในการจัดการบัญชีของคุณ: เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้สามารถให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆได้ในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

สำหรับข้อปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อการพัฒนา เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการทำสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ รายการหรือการบริการที่คุณใช้งาน หรือของสัญญาอื่นใดกับเราผ่านช่องทางบริการ

วิธีติดต่อคุณ: เพื่อให้สามารถติดต่อคุณผ่านช่องทางอีเมล โทรศัพท์ ส่งข้อความผ่านSMS หรือรูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น การแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันมือถือเกี่ยวกับการอัปเดต หรือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามสัญญา รวมถึงการอัปเดตด้านความปลอดภัย เมื่อจำเป็นหรือสมเหตุสมผลในการดำเนินการ

เพื่อให้เข้าถึงข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายกับที่คุณได้ซื้อหรือสอบถามไปแล้ว เว้นแต่คุณได้เลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว

เพื่อให้สามารถจัดการคำขอของคุณ เพื่อการเข้าร่วม และจัดการคำขอของคุณถึงเรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

กับผู้ให้บริการ: เราสามารถแสดงสถานะของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้กับผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา เพื่อสามารถติดต่อคุณได้

สำหรับการถ่ายโอนธุรกิจ: เราสามารถแสดงสถานะหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับหรือในระหว่างการเจรจาการควบรวมกิจการ การขายทรัพย์สินของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการซื้อธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของเราไปยังบริษัทอื่น

## Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy

กับบริษัทในเครือ: เราสามารถแสดงสถานะของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งในกรณีนี้ เราสามารถกำหนดให้บริษัทในเครือเหล่านั้นปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทในเครือรวมถึงบริษัทแม่ของเราและบริษัทในเครืออื่นๆ พันธมิตรร่วมทุนหรือบริษัทอื่นๆ ที่เราควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับเรา

กับพันธมิตรทางธุรกิจ: เราสามารถแสดงสถานะของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมขึ้นบางอย่างแก่คุณ

กับผู้ใช้รายอื่น: เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่นในพื้นที่สาธารณะ ผู้ใช้ทุกคนอาจดูข้อมูลดังกล่าวและอาจเผยแพร่สู่สาธารณะภายนอก หากคุณสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่นหรือลงทะเบียนผ่านบริการโซเชียลมีเดียของคุณภายนอก ผู้ติดต่อของคุณบนบริการโซเชียลมีเดียของคุณภายนอกอาจเห็นชื่อ โปรไฟล์ รูปภาพ และคำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ ในทำนองเดียวกัน ผู้ใช้รายอื่นจะสามารถดูคำอธิบายกิจกรรมของคุณ สื่อสารกับคุณ และดูโปรไฟล์ของคุณได้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น สำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (เช่น หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้) การแก้ไขข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงและนโยบายทางกฎหมายของเรา ทั้งนี้ สามารถใช้กับผู้ใช้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือพอร์ทัลอื่นๆ โดยตรง หรือโดยอัตโนมัติและผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าโดยตรงของระบบ

ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อใช้สำหรับบริการตามสัญญา จะถูกทำลายภายใน 90 วันหลังจากให้บริการและเมื่อรายงานทั้งหมดถูกส่งไปยังลูกค้าที่ทำสัญญา ลูกค้าที่ทำสัญญาอาจขอให้เราเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลานานขึ้นเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับการประมวลผลที่สำนักงานปฏิบัติการของบริษัทและในสถานที่อื่นๆ ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประมวลผล หมายความว่า ข้อมูลนี้สามารถถูกถ่ายโอน - เก็บรักษาไว้ - ไปยังคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลอื่นของรัฐบาล ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างไปจากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณแสดงถึงข้อตกลงของคุณในการถ่ายโอนนั้น บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มี การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศ เว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การทำธุรกรรมทางธุรกิจ

หากทางบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การได้มา หรือการขายทรัพย์สิน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนเราจะแจ้งให้ผู้ใช้ระบบทราบก่อนก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนและอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน

การบังคับใช้กฎหมาย

ในบางกรณี บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่ถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ)

ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ

## Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy

บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ปกป้องและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท ป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นกับบริการ

ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญต่อเรา แต่อย่าลืมว่าไม่มีวิธีการใดในการส่งผ่านอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ในการบริการของเราสามารถมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกลิงค์ของบุคคลภายนอกคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจจะมีการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

ผู้ใช้งานควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และข้อยกเว้น คุณอาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลของคุณมาจากลูกค้าที่ทำสัญญา คุณสามารถติดต่อลูกค้าที่ทำสัญญาโดยตรง:

- (ก) การเข้าถึง: คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับคุณ
- (ข) ความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อส่งข้อมูลนี้ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น
- (ค) การคัดค้าน: ในบางกรณีคุณอาจมีสิทธิ์คัดค้านวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกิจกรรมบางอย่างที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
- (ง) การลบ: คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้เราลบ ทำลาย หรือระงับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราดำเนินการเกี่ยวกับคุณ เช่น หากข้อมูลไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป
- (จ) ข้อจำกัด: คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การประมวลผลของเรานั้นผิดกฎหมาย หรือว่าเราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอีกต่อไป
- (ฉ) การแก้ไข: คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือข้อมูลเก่า
- (ช) การเพิกถอนความยินยอม: คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมที่เรามอบให้เราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ
- (ซ) ยื่นเรื่องร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ หากคุณเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นผิดกฎหมายหรือไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ยังบังคับใช้



## Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy

คุณสามารถติดต่อเรา บริษัท คิวิดแล็บ จำกัด เพื่อยื่นคำร้องพร้อมกับรายละเอียดทั้งหมดเพื่อระบุนั้นที่กของคุณ เราจะพิจารณาและแจ้งให้คุณทราบภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคำขอ ในกรณีที่เราปฏิเสธคำขอของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธของเรา

ติดต่อทางเราที่บริษัท คิวิดแล็บ จำกัด

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้านี้โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามช่องทางต่อไปนี้:

(ก) บริษัท คิวิดแล็บ จำกัด

179/338 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์),

คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

ทางอีเมล: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) โทร 02-0134322

(ข) เจ้าหน้าที่รับเรื่อง และคุ้มครองข้อมูล

179/338 ซอย สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์),

คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

ทางอีเมล: [dpo@quidlab.com](mailto:dpo@quidlab.com) โทร 02-0134322

## Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy.

### Interpretation and Definitions

#### Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

#### Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

**Account** means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.

**Company** (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to Quidlab Co., Ltd.

**Cookies** are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.

**Country** refers to: Thailand

**Device** means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.

**Personal Data** is any information that relates to an identified or identifiable individual.

**Service** refers to the Website & FoQus E-Meeting & Voting System or any other services provided by Quidlab

**Service Provider** means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.

**Third-party Social Media Service** refers to any website or any social network website through which a User can log in or create an account to use the Service.

**Usage Data** refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

**Website** refers to Quidlab, accessible from any subdomains of [quidlab.com](https://quidlab.com), foqus.vc, silvermanfoqus.com or other urls when using Quidlab services.

**You** means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

### **Collecting and Using Your Personal Data**

#### Types of Data Collected

##### **Personal Data**

While using Our Service, We may ask You to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

Email address, First name and last name , Phone number , Address, State, Province, ZIP/Postal code, City ,ID Card number, ID card copy of user & proxy

In case of Shareholder/Condo meeting contracting customer may provide us additional data which may include registration number e.g. TSD ID or Registrar ID, number of shares held, ID card/passport number/ juristic ID, name, address, telephone, co-owner names, condo unit number, voting rights , video and audio recording etc.

We collect above personal data only if ordered by & on behalf of customer ordering services. We handover all personal data to ordering customer & delete from our system after 90 days of meeting unless specifically asked to retain for a longer period. However, we retain access logs etc. as required by Thailand Cyber Security law for minimum of 90 days. However, any logs which can identify personal information are deleted after 90 days. IP address if not linked to other personal data is not considered as personal data.

##### **Usage Data**

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

##### **Tracking Technologies and Cookies**

We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service.

You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service.

Cookies can be "Persistent" or "Session" Cookies. Persistent Cookies remain on your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close your web browser.

We use both session and persistent Cookies for the purposes set out below:

#### Necessary / Essential Cookies

Type: Session Cookies

Administered by: Us

**Purpose:** These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

#### Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

**Purpose:** These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

#### Functionality Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

**Purpose:** These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit our Cookies Policy or the Cookies section of our Privacy Policy.

### **Use of Your Personal Data**

The Company may use Personal Data for the following purposes:

To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.

To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.

For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.

To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application's push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.

To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.

To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.

We may share your personal information in the following situations:

With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, to contact You.

For Business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of our business to another company.

With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.

With Business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.

With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside. If You interact with other users or register through a Third-Party Social Media Service, Your contacts on the Third-Party Social Media Service may see Your name, profile, pictures and description of Your activity. Similarly, other users will be able to view descriptions of Your activity, communicate with You and view Your profile.

### **Retention of Your Personal Data**

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies. This clause applies to users visiting our websites or other portals directly or indirectly and who are not direct customers of System.

Data provided by customers to be used for contracted services are destroyed 90 days after services are rendered and when all reports are handed over to contracting customers. Contracting customers may request us to keep data for a longer period upon written request.

### **Transfer of Your Personal Data**

Your information, including Personal Data, is processed at the Company's operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to - and maintained on - computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

### **Disclosure of Your Personal Data**

#### **Business Transactions**

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

#### **Law enforcement**

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

#### **Other legal requirements**

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

Comply with a legal obligation

Protect and defend the rights or property of the Company

Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service

Protect the personal safety of Users of the Service or the public

Protect against legal liability

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third-party link, You will be directed to that third party's site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third-party sites or services.

### **Changes to this Privacy Policy**

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

### **Your rights with regard to your Personal Data**

Subject to the applicable laws and exceptions thereto, you may have the following rights regarding your Personal Data. If your data is provided by contracting customer you must contact contracting customer directly:

(a) Access: you may have the right to access or request a copy of the Personal Data we are processing about you;

(b) Data Portability: you may have the right to obtain Personal Data hold about you, in a structured, electronic format, and to transmit this data to another data controller;

(c) Objection: in some circumstances, you may have the right to object to how we process your Personal Data in certain activities which specified in this Policy;

(d) Deletion: you may have the right to request that we delete, destroy, or de-identify your Personal Data that we process about you, e.g. if the data is no longer necessary for the purposes of processing;

(e) Restriction: you may have the right to restrict our processing of your Personal Data if you believe such data to be inaccurate, that our processing is unlawful, or that we no longer need to process this data for a particular purpose;

(f) Rectification: you may have the right to have Personal Data that is incomplete, inaccurate, misleading, or out-of-date rectified;

(g) Consent withdrawal: you may have the right to withdraw consent that was given to us for the processing of your Personal Data, unless there are restrictions on the right to withdraw consent as required by the law, or a contract that benefits you; and

(h) Lodge a complaint: you may have the right to lodge a complaint to the competent authority if you believe our processing of your Personal Data is unlawful or non-compliance with applicable data protection law.

You can contact us here below to file a request along with complete details to identify your records. We will consider the matter and then inform you within 30 working days from the request's date of receipt. Where we deny your request, we will inform you of the reason for our denial.

### **Contact Us**

If you wish to contact us to exercise the rights relating to your Personal Data or if you have any queries or complaints about your Personal Data under this Client Privacy Policy, please contact us or our Data Protection Officer via the following avenues:

(a) Quidlab Co., Ltd

179/338 Soi Sukhumvit 39 (Prompong),

Supalai Place, Tower B,

Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

By email: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

(b) Data Protection Officer

179/338 Soi Sukhumvit 39 (Prompong),

Supalai Place, Tower B,

Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

By email: [dpo@quidlab.com](mailto:dpo@quidlab.com)